



ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง ขยายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๘๙ เครื่อง

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีความประสงค์ขยายทอดตลาด โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๘๙ เครื่อง (รายละเอียดตาม เอกสารแนบ) โดยมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังนี้

๑. สถานที่ดำเนินการขายทอดตลาด ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (อาคาร ที่ทำการหลัก) ชั้น ๑๑ เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

๒. กำหนดดูพัสดุที่ขายทอดตลาดในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (อาคารที่ทำการหลัก) ชั้น ๑๑ เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หากไม่ไปตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าทราบรายละเอียด และสภาพของพัสดุโดยตลอดแล้ว

๓. ผู้ประมูลจะต้องลงชื่อเข้าร่วมประมูล และนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มอบให้ เจ้าหน้าที่ในวันประมูล มิฉะนั้นไม่มีสิทธิเข้าประมูล กรณี ผู้เข้าสุ่มราคาในนามบุคคลอื่น ต้องแสดงใบมอบอำนาจ ต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด ถ้าไม่แสดงใบมอบอำนาจคณะกรรมการ ดำเนินการขายทอดตลาดจะถือว่า ผู้เข้าสุ่มราคากระทำในนามของตนเอง ซึ่งถ้ามีกรณีจะต้องจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ ผู้เข้าสุ่มราคาจะขอเปลี่ยนใส่ชื่อบุคคลอื่นโดยอ้างว่าตนเป็นตัวแทนมิได้

๔. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้สุ่มราคารายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาท อย่างเดียว

๕. การขายทอดตลาดพัสดุย่อมบริบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด แสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ยังไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าการขายยังดำเนินการอยู่ต่อไป

๖. ผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ หากคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาที่ประมูลได้เป็นราคาที่ต่ำเกินควร คณะกรรมการมีสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุนี้ได้ การตัดสินใจของคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดถือเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย โต้แย้ง ฟ้องร้องหรือเรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๗. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ตกลงขายพัสดุให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุดแล้ว ผู้ประมูลจะต้องชำระค่าพัสดุเป็นเงินสดทันที หรือวงเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาประมูลได้ ส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสดหรือเช็คเช็คต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ประมูลได้ และทำหนังสือข้อตกลงให้ไว้ต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดในทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่ จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน สำหรับค่าภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) ผู้ประมูลได้ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น แล้วนำใบเสร็จรับเงิน มาติดต่อขอรับมอบพัสดุ หากผู้ประมูลได้ไม่ชำระเงิน ให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะริบเงินที่วางไว้แล้ว และขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

๘. ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ออกจากสถานที่เก็บให้เสร็จสิ้น ภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด ได้ที่ส่วนบริหารพัสดุครุภัณฑ์ ชั้น ๑๑ สำนักบริหารคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (อาคารที่ทำการหลัก) เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๔๗๔๕๐๒ ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันขายทอดตลาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗



(นางสาวพิกุล ทักษิณวรารจารย์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า